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9. fundur nefndar um byggingu fjölnota knattspyrnuhúss 
haldinn í fundarherbergi 4. hæð í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði, 14. mars 2019 og 

hófst hann kl. 13:00.

Fundinn sátu:
Kristján Þór Kristjánsson aðalmaður, Sif Huld Albertsdóttir aðalmaður og 
Sigurður Jón Hreinsson aðalmaður.

Embættismenn:
Brynjar Þór Jónasson, sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs og Margrét 
Halldórsdóttir, sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs. 

Fundargerð ritaði:  Brynjar Þór Jónasson, sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs.

Dagskrá:
1. Uppbygging knattspyrnumannvirkja á Torfnesi - 2017010066

Kynnt gögn frá þeim aðilum sem skiluðu inn upplýsingum í markaðskönnun, á 
vegum Ríkiskaupa, fyrir knattspyrnuhús á Ísafirði.
Starfsmanni nefndarinnar falið að kalla eftir frekari upplýsingum frá fyrirtækjum 
sem tóku þátt í markaðskönnuninni og sýnt hafa áhuga.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 13:38
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